

ชื่อวิชา : การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
ชื่อหัวเรื่อง : การดำเนินงานของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)  
ชื่อผู้จัดทำ : นายสมชาย บุญธีระเลิศ รหัส 9019 99 38  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิชา : ดร.วิไลพร ลิ้มะสวัสดิ์  
ปีการศึกษา : 2540

### บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง การดำเนินงานของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดำเนินงานของสมาคมในด้านการบริหาร การประชาสัมพันธ์ การตลาด การผลิต การเงินและการบัญชี และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข้ปัญหา ในส่วนของวิธีการศึกษา จะใช้การเก็บข้อมูลจากสิ่งพิมพ์จำพวกเอกสาร วารสาร และรายงานประจำปีของสมาคม นอกจากนี้ยังใช้วิธีการสัมภาษณ์ การเข้าสังเกตการณ์ และเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีอีกด้วย ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาเริ่มต้นจากเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2539 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2540 รวมทั้งสิ้น 10 เดือน

จากการศึกษาพบว่า สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น ) เป็นองค์กรภาคเอกชนที่ดำเนินงานในรูปแบบของ “สมาคม” ก่อตั้งโดยสมาคมศิษย์เก่านักเรียนญี่ปุ่นโดยการสนับสนุนด้านการเงินจากทางฝ่ายญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีของฝ่ายญี่ปุ่นให้มีต่อคนไทยซึ่งฝ่ายไทยก็จะได้รับประโยชน์จากการที่ได้รับเงินบริจาคและความช่วยเหลืออื่นๆ จากทางฝ่ายญี่ปุ่นเป็นการตอบแทน สำหรับลักษณะของกิจกรรมของทางสมาคมเป็นองค์กรที่เกี่ยวกับงานมีการผลิตและจำหน่ายตำราสนับสนุนเทคนิคอุตสาหกรรม มีโรงเรียนสอนภาษาไทย-ญี่ปุ่น-อังกฤษ มีหลักสูตรการศึกษาทางไกล (ไปรษณีย์) หลักสูตรการอบรมและสัมมนาในด้านต่างๆ การบริการข้อมูลสารสนเทศ การให้บริการปรับ / สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ตลอดจนการรับวิเคราะห์คุณภาพของน้ำ

จากผลการวิเคราะห์ปัญหาในการดำเนินงานพบว่า ปัญหาหลักที่เกิดขึ้น คือ ข้อกำหนดในวัตถุประสงค์ของสมาคมยังไม่ครอบคลุมตามข้อตกลงที่ทำไว้ระหว่างฝ่ายไทย และฝ่ายญี่ปุ่นตอนเริ่มต้นการก่อตั้งสมาคม ทำให้บางครั้งการกำหนดนโยบายเกิดความขัดแย้งกับข้อตกลงที่มีไว้ ส่วนปัญหาอื่นๆ ได้แก่ ปัญหาการใช้สินทรัพย์ไม่มีประสิทธิภาพ ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร ปัญหาเรื่องขวัญและกำลังใจในการทำงาน ปัญหาการปรับปรุงรูปแบบการ

ให้บริการ ตลอดจนปัญหาการปิดบังข้อมูลบางอย่างของสมาคม เป็นต้น ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้ทางสมาคมอาจจะดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ เช่น การกำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานให้ครอบคลุมข้อตกลงที่มีไว้ระหว่างฝ่ายไทย-ญี่ปุ่น การไม่เก็บสินค้าคงคลังมากเกินไป การจัดอบรมหลักสูตรนอกเวลาทำงาน การปรับปรุงหลักสูตรฯ ให้ทันสมัยตรงกับความต้องการของผู้เข้าอบรม เป็นต้น หากทางสมาคมเห็นความสำคัญของปัญหาที่กล่าวมาแล้วข้างต้นและทำการแก้ไขปรับปรุงงานในด้านต่างๆแล้ว จะทำให้สมาคมประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้โดยแท้จริง